

Người Tù Binh

VNV



Đại tá Phạm Văn Phúc sinh năm 1928 tại Hà Nội.
Nhập ngũ ngày 4/5/1953.
Sĩ Quan Võ bị Đà Lạt .
Cựu Liên đoàn trưởng LĐ 3BĐQ .
Cựu Chỉ huy Phó BĐQ QK 3
Tỉnh trưởng Bình Long
Nhậm chức Tỉnh trưởng Long Khánh ngày 17/9/1974.

Vào đêm 8 rạng 9/4/1975, cộng quân pháo kích khoảng 2.000 trái đạn vào tỉnh lỵ, chúng cho chiến xa T54 với bộ binh tấn công con đường từ Hương lộ từ Bảo Chánh vào trại Hoàng Diệu, hậu cứ trung đoàn 43 BB. Các chiến sĩ hậu cứ trung đoàn 43 chống trả mãnh liệt hạ chiến xa T54 tại trận, và các cán binh CSBV trúng mìn claymore tung cả xác lên hàng rào. CSBV tổn thất rất nặng buộc phải rút lui về hướng Bảo Chánh. Phía Đông CSBV cũng dùng xe tăng T54 và các đoàn xe chở quân tiến về hướng Nam, các chiến sĩ Tiểu đoàn 82 BĐQ đã anh dũng chiến đấu hạ T54 và nhiều quân xa của CSBV tại chỗ, chặn đứng sự tấn công của CSBV nên chúng phải rút lui.

Phía Tây giáp với quốc lộ 1, cộng quân dùng chiến thuật biển người tấn công ồ ạt, nhưng các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng chặn đứng nhiều đợt tấn công của CSBV. Đến gần 4 giờ sáng, cộng quân tập trung toàn lực lượng tấn công bên xe đồ cạnh nhà thờ Chánh tòa Long Khánh, Đại tá Phạm Văn Phúc, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng đã điều động ĐPQ & NQ Bình Long, từng toán 10 hay 15 người đã có kinh nghiệm trong chiến trường Bình Long tấn công tái chiếm bên xe đồ buộc CSBV phải rút ra rừng cao su.

....

"Vào khoảng chiều ngày 20/4/1975, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn Tư lệnh Quân Đoàn III Quân khu 3 dùng trực thăng bay tới BCH/TK Long Khánh họp các đơn vị trưởng tuyên bố lệnh của Tổng thống ra lệnh các đơn vị phải bỏ tỉnh Long Khánh rút về về tỉnh Phước Tuy bằng con đường Hương lộ từ quận Xuân Lộc qua Cẩm Mỹ, Bình Giả Đất đổ về Phước Tuy. Trong cuộc rút quân tôi thấy Thiếu tướng Lê Minh Đảo đi bộ cùng với đoàn quân. Riêng Đại tá Phạm Văn Phúc, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Long Khánh đi với đoàn quân đến Bình Giả thì Đại tá Phúc ra lệnh kiểm điểm các đơn vị trực thuộc, được biết đoàn xe của Trung tá Lê Quang Đình, Tiểu khu phó hãy còn kẹt trong cuộc phục kích của CSBV chưa ra được. Đại Tá Phúc ra lệnh một số đơn vị tác chiến quay trở lại để cứu Trung tá Đình. Xe của Tr/ tá Đình bị phục kích trúng B40, ông bị thương nặng và cộng quân đưa vào bìa rừng cách đó mấy thước và hạ sát sau đó (Đây là lời kể của người tài xế lái xe cho Tr/ tá Đình may mắn còn sống sót). Trên đường trở lại, Đại tá Phúc đã bị một lực lượng đồng đảng CSBV phục kích tấn công bắt làm tù binh tại đèo Con Heo trên TL2".
(Nguồn: Nguyễn khắp Nơi)

Ông bị bắt đi cải tạo trong các nhà tù từ Nam ra Bắc. Thăm nuôi ông chỉ thấy người mẹ già. Sau **16 năm bị cầm tù**, Ông được thả vào năm 1991. Sau đó, Ông sang Hoa Kỳ theo diện HO, nhưng chuyến ra đi rất khó khăn, vài ba lần bị chặn lại tại phi trường Tân Sơn Nhất, cho nên ông đến Hoa Kỳ muộn màng với tuổi già và sức khỏe yếu kém. Năm 2004 người vợ sau của ông lâm bệnh nặng và chính ông sức khỏe và tinh thần suy sụp, nên cùng gia đình về Việt Nam khoảng cuối năm 2004. Năm sau vợ Ông mất, và gần một năm sau, Ông cũng mất tại Việt Nam.

Những vị chỉ huy trong trận Xuân Lộc đã trở nên rất nổi tiếng sau này, chúng ta có thể thấy qua hình ảnh, bài viết, những cuộc họp mặt. Nhưng, cũng có những người lính cả đời gian khổ miệt mài với chiến trận, lại gặp phải rất nhiều khó khăn và ra đi trong lặng lẽ.

VNV 24/4/2022